

ชื่อเรื่อง	: การรื้อฟื้นพันธสัญญาระหว่างอิสราเอลและพระยาห์เวห์ยุค หลังการตกเป็นเชลยในบาบิโลนจากหนังสือเนหะมีห์ 10:28-39
ผู้จัดทำ	: อภิรัฐพล ดวงนภา
หลักสูตร	: ศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์	: ศาสตราจารย์ เคลาส์ โยอัคคิม บัชไฮเฟอ์
วันที่อนุมัติผลงาน	: 2 มิถุนายน 2552
จำนวนหน้า	: 82 หน้า
คำสำคัญ	: การรื้อฟื้นพันธสัญญา

บทคัดย่อ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีชื่อเรื่องว่า “การรื้อฟื้นพันธสัญญาระหว่างอิสราเอลและพระยาห์เวห์ยุคหลังการตกเป็นเชลยในบาบิโลนจากหนังสือเนหะมีห์ 10:28-39” โดยผู้ศึกษาได้แบ่งการเขียนออกเป็น 6 บทด้วยกัน คือ

บทที่ 1 บทนำ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับความเป็นมา วัตถุประสงค์ ความสำคัญ แรงจูงใจในการศึกษา ขอบเขตของการศึกษา รวมถึงการศึกษาความหมายของคำศัพท์เฉพาะ โดยผู้เขียนมีความปรารถนาที่จะเข้าใจในเรื่องของพันธสัญญาของพระเจ้าในพันธสัญญาเดิมและหัวข้อที่เกี่ยวข้องต่างๆ เพิ่มมากขึ้น

บทที่ 2 โครงสร้างของพันธสัญญาในพันธสัญญาเดิม เป็นการศึกษาเปรียบเทียบโครงสร้างระหว่างพันธสัญญาในพันธสัญญาเดิมกับโครงสร้างของสนธิสัญญาที่ได้มีการทำขึ้นในดินแดนตะวันออกใกล้โบราณ

บทที่ 3 อรรถวิเคราะห์เนหะมีย์ 10:28-39: การรื้อฟื้นพันธสัญญาระหว่างพระยาห์เวห์และอิสราเอลยุคหลังการตกเป็นเชลยที่บาบิโลน เป็นการศึกษาถึงเบื้องหลังความเป็นมาของการรื้อฟื้นพันธสัญญาที่เกิดขึ้นในหนังสือเนหะมีย์ 10:28-39 รวมถึงเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ศึกษาได้ศึกษาจากตำราต่างๆ เช่น พจนานุกรมทางด้านเทวศาสตร์แห่งพันธสัญญาเดิม และตำราอรรถวิเคราะห์และตำราประวัติศาสตร์ต่างๆ เป็นต้น

บทที่ 4 ผลของการรื้อฟื้นพันธสัญญาในพระธรรมเนหะมีย์ 10:28-39 ต่อชุมชนอิสราเอลหลังการตกเป็นเชลยในบาบิโลน เป็นการศึกษาถึงผลของพันธสัญญาที่ได้รับการฟื้นฟูในหนังสือเนหะมีย์ 10:28-39 ในด้านต่างๆ ทางสังคม เช่น ด้านการศาสนา ด้านสังคม และด้านการเมืองการปกครอง

บทที่ 5 ความสัมพันธ์ของพันธสัญญาในพันธสัญญาเดิมที่ได้รับการรื้อฟื้นและพันธสัญญาใหม่ เป็นการศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างพันธสัญญาในพันธสัญญาเดิมที่ได้รับการรื้อฟื้นและพันธสัญญาใหม่ โดยเฉพาะในส่วนของพันธสัญญาของโมเสส

บทที่ 6 บทสรุปและข้อเสนอแนะ เป็นการสรุปความเข้าใจในเรื่องของการศึกษาถึงการรื้อฟื้นพันธสัญญาระหว่างอิสราเอลและพระยาห์เวห์ยุคหลังการตกเป็นเชลยในบาบิโลนจากหนังสือเนหะมีย์ 10:28-39 รวมถึงคำแนะนำบางประการสำหรับผู้อ่านในการนำไปปฏิบัติใช้จริงในการดำเนินชีวิตคริสเตียน